



FMS NEWSLETTER

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 <http://www.fms.rru.ac.th>



13 ตุลาคม

วันนวมินทรมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ



วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200

สารกีฬาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566



วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดและ การแข่งขันกีฬาสารกีฬาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2566



วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณา ขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567 (ไม่ใช้งบประมาณ) การเสนอส่งแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) การขออนุมัติโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของจังหวัดฉะเชิงเทราและชุมชนยลวิถีเมืองแปดริ้ว การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

บันทึกเทปรายการสมุดโคจร



วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการสมุดโคจร เกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช



วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566



วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อร่วมกันพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ และอาจารย์สุชัชฎา วิริยะไกรกุล เป็นกรรมการผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ



วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2566



วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ ผลการสรรหาผู้แทนคณาจารย์เป็นคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางคล้าและศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ



วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย และอาจารย์ณัฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางคล้า และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางคล้า และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอดจนจัดสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของ อำเภอบางคล้า ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของ อำเภอบางคล้า ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมตามชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาเรื่อง "เพื่อโลก...เพื่อเรา เทียบแบบ Low Carbon"

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาเรื่อง "เพื่อโลก...เพื่อเรา เทียบแบบ Low Carbon" ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โพล์ค จำกัด เป็นวิทยากร



นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ

โครงการฝึกทักษะการจัดการเพื่อสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกทักษะการจัดการเพื่อสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ และสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้วิชาชีพการจัดการ ฝึกปฏิบัติในวิชาชีพการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีวินัยและมีจิตสาธารณะโดย ผ่านการเรียนรู้ตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบ 1

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษสาขาวิชานิติศาสตร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการ "สร้างสรรค์สังคม ร่วมรณรงค์ รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมไทย" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

PR.RRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 1)

ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธันวาคม 2566

www2.rru.ac.th
rru.ac.th
038 500 000 ต่อ 6420

QR CODE

- ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโกชน์
- บรรณาธิการ : อาจารย์ณัฐ สบายสุข อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
- กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
- ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิมอาร์มณ